

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการและการจัดการ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	ในกระบวนการวิจัย ขั้นตอนที่สำคัญขั้นต้นหนึ่งคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังการท ววิจัยเสร็จ สิ้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดมุมมองที่เข้าใจปัญหาสังคม และเป็นจุดยืนของนักวิชาการที่ควรมีเป้าหมายในการทำงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและผลักดันคนในสังคมให้มีความรู้และความเข้าใจในการหาข้อมูลอย่างมีเหตุผล สอดคล้อง กับความเป็นจริงและเป็นไปของสังคม
2	ดร.สิทธิพร เขาอู่	การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้เกิด ความก้าวหน้าด้านวิทยาการสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการแล้วยังเป็นต้นทุน ทางสังคมให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมต่อไป
3	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	เนื้อหาในบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะแสดงให้เห็นถึงวิธีแนวคิด การตั้งปัญหา วิธีคิดหา หนทางแก้ปัญหา การอภิปรายสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการนาเสนอผลงาน สร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยของบุคคล และเกิดการยอมรับ ในวงการวิชาการระดับชาติ รวมทั้งก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับ นานาชาติด้วย
4	อ.วิรัช กาฬภักดี	การเผยแพร่ในรูปแบบตำราหรือหนังสือที่ดีซึ่งมีเนื้อหาตรงตามชื่อของตำราหรือหนังสือ มี ความถูกต้องและครบถ้วนตามหลักวิชาการ การใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่ายและใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ผู้อ่านทุกคนสามารถเข้าใจและได้ความหมายเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำหรือภาษาที่เป็นศัพท์ วิชาการมากเกินไป ใช้ คำศัพท์วิทยาศาสตร์ถูกต้อง ตรงตามราชบัณฑิตยสถาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5	อ.อรรณสุชา ทองลา	การมีบุคคลต้นแบบ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถ กระตุ้นนักวิจัยให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการท างานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อ รวมทั้งมีความทุ่มเทด้านการ สอนให้นักศึกษาได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำให้เห็นแนวทาง และ ปัญหาที่น่าสนใจ

สรุปประเด็น :

1. ในกระบวนการวิจัย ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งคือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหลังการท าวิจัยเสร็จ สิ้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิทยาการสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
3. เนื้อหาในบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะแสดงให้เห็นถึงวิธีแนวคิด การตั้งปัญหา วิธีคิดหา หนทางแก้ปัญหา การอภิปรายสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
4. การเผยแพร่ในรูปแบบตำราหรือหนังสือที่ดีซึ่งมีเนื้อหาตรงตามชื่อของตำราหรือหนังสือ มี ความถูกต้องและครบถ้วนตามหลักวิชาการ
5. การมีบุคคลต้นแบบ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถ กระตุ้นนักวิจัยให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการท างานวิจัยอย่างไม่ย่อท้อ
